



Sexual Values of Male Homosexuals in Bangkok

ศ.อุบ.ประทีป อธิประเสริฐสวัสดิ์

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ (Sexuality) นั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ ในอดีตจะเน้นเรื่องการดำรงเผ่าพันธุ์ (Reproduction) ของมนุษย์ชาติเป็นหลัก แต่เมื่อมนุษย์มีพัฒนาการมากขึ้น การคิดคำนึงของมนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยคำนึงถึงความสุขและความพึงพอใจ (Happiness, satisfaction and pleasure) จากเรื่องเพศมากขึ้นจนดูเหมือนว่าจะมากกว่าการดำรงเผ่าพันธุ์ที่เคยเป็นมาในอดีต ในเรื่องของความสุขและความพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องเพศนั้นประกอบด้วย 3 ส่วนเป็นหลัก ได้แก่ 1. อยากหรือไม่อยาก 2. ชอบหรือไม่ชอบ 3. กลัวหรือไม่กลัว และในส่วนของชอบหรือไม่ชอบ (Sexual orientation) นั้นยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกกว่าที่ชอบนั้นชอบมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ และถ้าเป็นมนุษย์นั้นชอบมนุษย์เพศเดียวกัน มนุษย์ต่างเพศ หรือชอบทั้งสองเพศ และถ้าไม่ใช่มนุษย์ ชอบสัตว์หรือชอบสิ่งของ เป็นต้น ในส่วนเกี่ยวกับเรื่องอยากหรือไม่อยาก และกลัวหรือไม่กลัวนั้นจะเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกมากกว่า จิตสำนึกอย่างเช่นความชอบ สำหรับเรื่องของความชอบนั้น ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรับรู้ของสังคมไปมากพอสมควร เพราะในอดีตความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างเพศ (Heterosexual) เท่านั้น การชอบที่นอกเหนือจากนี้ถือว่าผิดหมดและเป็นบาปสังคม

ไม่ยอมรับ และจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย แต่ในปัจจุบันมุมมองของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยให้น้ำหนักในเรื่องของสิทธิ (Human rights) เสรีภาพ (Freedom) และความเท่าเทียมกัน (Equity) ในสังคมมากกว่าเรื่องของความเชื่อ มีผลทำให้การต่อต้านการชอบเพศเดียวกันลดลงทั้งเพศชายกับชาย (Gay) หรือเพศหญิงกับหญิง (Lesbian) เจตคติและความรับรู้ของสังคมมีความเข้าใจมากขึ้นกับการชอบเพศเดียวกัน ทำให้มีผลงานวิจัยในเรื่องเพศมากขึ้นจากการยอมรับเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ซึ่งข้อมูลจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเพศสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงในอนาคตในประเด็นต่างๆ เช่นเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือเป็นผลจากการเลี้ยงดู อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิตในกลุ่มที่มีความวิตกกังวลที่คิดว่าตนเองมีความผิดปกติจะดำเนินการอย่างไร การใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยา และสิทธิตามกฎหมายในการรับเลี้ยงบุตร (Adoption) หรือพัฒนาการของเด็กที่พ่อแม่เพศเดียวกันเป็นอย่างไรต่างไปจากพ่อแม่ต่างเพศหรือไม่ ซึ่งความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศภาวะที่ถูกต้องจะทำให้มนุษย์มีพฤติกรรม การแสดงออก การแต่งกาย มารยาท ความพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องเพศของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชีวิตและสังคมในบทบาทของตนเองที่มีความสัมพันธ์กับสังคมโดยรวม